



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว  
เรื่อง นโยบายนายกององค์การบริหารส่วนตำบลด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว จึงประกาศนโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำหรับองค์กรและบุคลากรทุกคน ดังนี้

๑. นโยบายด้านโครงสร้างการบริหาร นโยบายเกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง ระบบงาน การจัดอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรและเพียงพอ รวมทั้งมีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับผลตอบแทนและมีการกำหนดสมรรถนะและลักษณะงานที่พึงประสงค์

๒. นโยบายด้านอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจะบริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ โดยการพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการ

๓. นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้

ผู้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของการจัดการความรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๔. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจะส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทัวถึง โดยการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะการทำงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ ให้กับพนักงานส่วนตำบล

๕. การติดตามนโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจะติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคลากรเป็นประจำทุกปี โดยให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ของแต่ละกอง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ สรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะในการติดตามประเมินผลเสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลรับทราบ เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้รับพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

(นายทวีป อัจฉาญ)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว